

ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการ
ประเด็น “มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม “ดื่มไม่ขับ” ของคนไทย

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เปิดรับเอกสารเชิงหลักการ ในประเด็น “มิติทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม “ดื่มไม่ขับ” ของคนไทย นั้น

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการจำนวน ๑๖ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อโครงการ
๑	รศ.ดร.จุฑารัตน์ สลธิปัญญา	ปรากฏการณ์ ดื่มแล้วไม่ขับ หรือดื่มแล้วขับสู่ความเสี่ยงอื่นของเยาวชน: ฉากหลังเบื้องลึกในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
๒	ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน	ปัจจัยทำนายการเรียกใช้บริการคนขับรถให้เพื่อลดปัญหาการดื่มไม่ขับในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๓	ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ	ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถสองแถวโดยสารสาธารณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔	ดร.ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์	การถ่ายทอดทางสังคมและวัฒนธรรมของนักดื่มไม่ขับ
๕	รตท.หญิงนวลตา อาภาศัพพะกุล	มายาคติและภยากติของสังคมโดยรอบศาสนสถานต่อพฤติกรรม “เมาไม่ขับ” กรณีศึกษาชุมชนรอบวัดในกรุงเทพมหานคร
๖	ดร.นิตยา ศรีสุข	โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเมาไม่ขับของพนักงานขับรถโดยสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗	นางนงนุช แยม่วงค์	ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม “ดื่มไม่ขับ” ของคนไทย
๘	พญ.นันทิสา โชติสรนินิต	มุมมองและข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการร้านนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อแนวคิดและรูปแบบของแอปพลิเคชัน “เพื่อดื่มเราขับ”
๙	นางนธกร วิโสรัมย์	ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเมาไม่ขับของวัยรุ่นชาย ต.หลักเขต จังหวัดบุรีรัมย์
๑๐	ดร.ผดุงศิษฐ์ ชำนาญบริรักษ์	การพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการดื่มไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงพยาบาลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
๑๑	ผศ.มโนลี ศรีเปารยะ	การศึกษาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมการดื่มแล้วขับ กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๒	ดร.มนฤดี ธาดาอำนวยชัย	ถอดบทเรียนอิสตรีเพศ ทำไม่จึงดื่มแล้วขับ
๑๓	คุณไมชาเร้าะ ขุนรักษ์ همان ระเด็น	พื้นที่ชีวิต (living space): ผลกระทบจากพฤติกรรม “ดื่มแล้วขับ” ของคนในครอบครัวหญิงมุสลิมในจังหวัดสตูล
๑๔	นายรพีภัทร ศรีไกรภักดิ์	การศึกษาแบบแผนทางสังคมและธรรมเนียมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพศสภาพชายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการรับรู้ “ดื่มไม่ขับ” กรณีศึกษาตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อโครงการ
๑๕	ดร.สุวัฒนา เกิดม่วง	พฤติกรรมการณ์ดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน จังหวัดสุพรรณบุรี แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคม
๑๖	ดร.สุวัฒนา เกิดม่วง	บริบทสังคม วัฒนธรรมต่อพฤติกรรมการณ์ดื่มไม่ขับของคนขับรถบรรทุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคม

กรอบเวลาการดำเนินการ

- นักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ www.cas.or.th) เขียนให้กระชับได้ใจความ ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔
- ศวส. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
- โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ทำข้อตกลง และดำเนินการวิจัย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๔

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์ เมล taksaya.cas@gmail.com เบอร์โทร ๐๘๓-๕๗๗-๕๕๓๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.สาวิตรี อัมฉางค์กรชัย
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา